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Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu.

Frá Jóni Bjarnasyni.

Hvað líður framkvæmd ályktunar sem samþykkt var á Alþingi 7. maí 1997 um könnun á
hagkvæmni mögulegrar kalkþörungavinnslu á helstu útbreiðslusvæðum þeirra, svo sem á
Húnaflóa og Arnarfirði?


